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    เริ่มประชุมเวลา   09.3๐   น. 
        เมื่อไดเวลา  ทานเลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรเขาหองประชุมและได
นับจำนวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมเขาประชุม  11  ทาน ไมมาประชุม 
ไมมี โดยไดเชิญทานรองนายองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรเปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได
กลาวเปดการประชุม  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

    ระเบียบวาระที่  1    -  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

     (นายอุดร  มูลดับ)     - เรื่องแรกก็จะเปนเรื่องการรังวัดทางที่ดินสาธารณประโยชนบานตาปางเม่ือวันกอนนะครับ  
     (ประธานสภา ฯ)         ก็คอนขางจะชัดเจนในแนวเขตแลวนะครับ  โดยเราไดปกหลักแนวเขตเอาไวแลว ซึ่งตอไป   
                                  ในอนาคต ถาเกิดปญหาขึ้นก็จะมีความเขาใจในชุมชุนกันมากขึ้นก็เปนการรักษาทรัพยากร           
                                  ในชุมชนเรา  เรื่องที่สองก็จะเปนในสวนของเรื่องผาปาบานภูมิศาลานะครับ  หลายทานก็ 
                                  ไดเสียสละเวลา เสียสละปจจัย ยอดเงนิยังไมเปนทางการก็อยูท่ีประมาณ  94,000 บาท   
                                  ก็ขอบคุณทางคณะผูบริหาร ทานปลัด ฯ  ที่ไดรวมดวยชวยกันนะครับ เขาสูระเบียบวาระ 
                                  ที่  2 นะครับ 

   ระเบียบวาระท่ี  2      -  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

      นายอุดร  มูลดับ     -  ครับ สำหรับในระเบียบวาระนี้ จะเปนการรับรองรายงานการประชุมภา ฯ  ในการประชุม 
     (ประธานสภา ฯ)         สภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำป 2566  เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2566 นะครับ ก็ขอให 
                                  ทานสมาชิกฯ ไดตรวจสอบดูรายงานการประชุมดูนะครับวามีขอบกพรองตรงไหน   จะได 
                                  แกไขใหถูกตองนะครับ (สักครู) ครับ มีทานสมาชิก ฯ  ทานใดจะแกไขรายงานการประชุม 
                                  ไหมครับ ถาไมมผีมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ ทานสมาชิก ฯ ทานใด  เห็นควรรับรอง   
                                  การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1  ประจำป 2566  กรุณายกมือขึ้นครับ     

       มติท่ีประชุม        -   มตทิี่ประชุมเปนเอกฉันท เห็นชอบ  10  เสียง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
                                  ไมเห็นชอบ ไมม ี(ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)  เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

    ระเบียบวาระที่  3    -  กระทูถาม   
                                ( ไมมี ) 

    ระเบียบวาระที่  4    -  เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
                                 (ไมมี) 

    ระเบียบวาระที่  5    -  เรื่องที่เสนอใหม 

    ระเบียบวาระที่  5.1 -  การพิจารณารับโอนระบบประปาบาดาลจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11   
                                (อบุลราชธานี)  หมูที่ 5 บานระกา          

     (นายอุดร  มูลดับ)    -   ครับ  ก็ขอเชิญทานปลัดไดชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระนี้ ใหทางสภา ฯ ทราบ 
      (ประธานสภา ฯ)        นะครับ       
 

นายณัฐธีร.../ 
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นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน  - ครับ เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก ฯ  และผูเขารวมประชุม 
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)       ทกุทาน ขออนุญาตที่ประชุมอีกครั้งนะครับสำหรับในเรื่องของกิจการประปาหมูบาน  ซึ่ง 
                                    เปนการโอนสินทรัพยใหกับทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล     
                                    เบื้องตนทางทานสมาชิก ฯ ก็พอจะทราบมาบางแลวนะครับวา  ทางสำนักงานทรัพยากร 
                                    น้ำบาดาล  ไดเขามาดำเนินการระบบประปาน้ำบาดาลในพ้ืนที่บานระกา  หมูที่ 5  แลว  
                                    งบประมาณทั้งหมดก็ประมาณ 9 ลานบาท ก็ไดดำเนินการเสร็จสิ้นไปแลว  ก็ใหทางกลุม   
                                    ผูใชน้ำบานระกาเปนผูบริหารจัดการ สำหรับเจตนารมณของเขานั้น เขาเองก็ตองการให   
                                    ทรัพยสินหรือสินทรัพยของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่อยูในพื้นที่ของทองถิ่น อบต.  ของ   
                                    เทศบาลตาง ๆ  รับโอนทรัพยสินเหลานี้ เมื่อเขาไดดำเนินการเสร็จสิ้นไปแลวนะครับ  ซึ่ง 
                                    เขาเองก็ไดทำหนังสือสอบถามมายังอบต. โคกเพชรของเราวาจะรับโอนหรือไม   ซึ่งเราก็ 
                                    ไดพิจารณากันไปพอสมควรแลวนะครับในเรื่องทางของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ 
                                    มาถึงวันนี้ก็เปนกระบวนการนำเขาสูสภา ฯ เพ่ือใหความเห็นชอบในการรับโอนสินทรัพย 
                                    ตัวนี้  ซึ่งเมื่อไดรับโอนมาแลวก็จะถือวาเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเลย      
                                    เราก็มีหนาที่ในการดูแลรักษาในเรื่องของการลงทะเบียนคุรุภัณฑตาง ๆ การกำหนดการ 
                                    ใชน้ำอะไรตาง ๆ ในเรื่องของความปลอดภัย ความสะอาดของการใชน้ำ แตเราเองก็ตอง 
                                    บูรณาการรวมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล   เพราะวาในบางเรื่องและบางเทคนิคจะตอง 
                                    ใชผูเชี่ยวชาญของเขา ถือเปนเรื่องหนึ่งของสวนกลางในการถายโอนภารกิจมายังในพ้ืนที่ 
                                    ทองถิ่น ก็เลยตองนำเขาสูสภา ฯ เพ่ือใหทางสภา ฯ ไดพิจารณา ซึ่งโดยหลักการก็จะตอง 
                                    รับโอนมานะครับ  สำหรับในสวนของขอสงสัยในระเบียบกฎหมายทานสมาชิก ฯทานใด     
                                    ที่มีขอสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมไดนะครับ  สำหรับในระเบียบวาระที่ 5.1  ผมก็จะขอนำ   
                                    เรียนที่ประชุมไวเพียงเทานี้นะครับ  ขอบคุณครับ 

   (นายอุดร  มูลดับ)        -  ครับ  ก็ขอเชิญทานปลัด ฯ  ก็ไดชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระนี้ใหทางสภาทองถ่ิน 
   (ประธานสภา ฯ)            ไดรบัทราบไปแลวนะครับ มีทานสมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยในการพิจารณารับโอนระบบ   
                                   ประปาบาดาลจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) หมูที่ 5 บานระกา    
                                   ไหมครับ (สักครู) ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภา ฯ เลยนะครับ  ทาน 
                                   สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบในการรับโอนระบบประปาบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล     
                                   เขต 11 (อุบลราชธานี) กรุณายกมือขึ้นครับ 

        มติที่ประชุม           - มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 
 
     (นายอุดร  มูลดับ)       -  ครับ   เขาสูระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ 
      (ประธานสภา ฯ) 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.../ 
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 ระเบียบวาระที่ 5      -  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
 ระเบียบวาระที่ 5.2.1 -  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 5 ซอยนพดล         
                               งบประมาณตั้งจายไว 159,000 บาท 

  (นายอุดร  มูลดับ)      -  ครับ ก็ขอเชิญทานหัวหนาสมชายไดชี้แจงในรายละเอียดใหทานสมาชิก ฯ ไดรับทราบครับ 
  (ประธานสภา ฯ) 

นายสมชาย  จันครา     - เรียนทานประธานสภา  ฯ ทานคณะผูบริหาร และทานสมาชิกฯ ทุกทาน นะครับ   สำหรับ  
(หัวหนาสำนักปลัด)         ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ   เปนไปตามความในระเบียกระทรวงมหาดไทยวา   
                                ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2563  ขอ  29   การแกไข   
                                เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุนที่ทำใหลักษณะปริมาณ  หรือคุณภาพ 
                                เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจของสภาทองถ่ิน  ซึ่งก็จะเปน 
                                ในสวนของโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 5    ซอยนพดล   
                                ใหทานดูที่เอกสารใบขวางนะครับ   ดานขวาสุดจะมีขอความเดิมกับตัวขอความใหมนะครับ   
                                ตรงขอความเดิมที่เราประมาณการไวก็จะเปนการกอสรางถนนที่ผิวจราจร  กวาง  4  เมตร    
                                ยาว 63 เมตร  หนา 0.15 เมตร ประมาณการไวเมื่อปที่แลว  ซึ่งมาในปนี้ที่ดินตรงที่เราจะ 
                                ดำเนินการซึ่งเปนที่ดินเดิมที่เขาอุทิศไวให 4 เมตร  แตในสวนของเจาของท่ีดินไดไปขอแบง 
                                รังวัดตัดใหเปนทางเลย  3  เมตร  ดังนั้น   เราจึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ     
                                ซึ่งทางกองชางเองก็ไดลงไปทำการสำรวจบริเวณตรงที่ดินที่เขาตัดแบงไวให    ก็จะสามารถ 
                                ดำเนินการไดเปน  2  ชวง  ชวงที่ 1 ก็จะเปนขนาดผิวจราจรกวาง  3 เมตร ยาว 38 เมตร   
                                หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 2 จะเปน 4 เมตร ยาว 9 เมตร  สำหรับราคาที่ประมาณราคาใหม   
                                ก็จะเปน 138,396 บาท  งบประมาณเดิมก็จะอยูที่ราคา 159,000  บาท ตรงนี้เราไมได 
                                โอนออกงบก็ยังอยูที่เดิมแตเวลาเราจัดซื้อจัดจางก็จะอยูที่ราคากลาง 130,000 บาท ครับ   
                                ก็เปนเหตุผลที่เราจึงขออนุมัติตอสภา  

  (นายอุดร  มูลดับ)     -  ครับ  ทางทานหัวหนาสมชายก็ไดชี้แจงใหทางทานสมาชิกฯ ไดรับทราบ ในสวนรายละเอียด 
   (ประธานสภาฯ )         เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณไปแลวนะครับ จากเดิมที่เราเคยประมาณการ 
                                ตวัโครงการไปก็เปนระยะความกวาง 4 เมตรแตดวยเหตุผลในพ้ืนที่ซึ่งไมสามารถดำเนินการ 
                                ได  โดยดำเนินการไดแคในระยะ 3 เมตร  เราจึงตองเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตาม 
                                ระเบียบที่กำหนดไวก็จะเปนอำนาจของสภาทองถ่ินนะครับ ซึ่งในตัวประมาณการราคาก็จะ 
                                เปลี่ยนแปลงไป  มีทานสมาชิกทานใดที่มีขอสงสัยเพ่ิมเติมก็เชิญสอบถามไดนะครับ  (สักครู)   
                                ไมมีนะครับ ถา ไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ทานสมาชิก ฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติ 
                                การพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                                ภายในหมูบาน หมูท่ี 5 ซอยนพพดล  กรุณายกมือขึ้นครับ 

      มติท่ีประชุม        -   มตทิี่ประชุมอนุมัติเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  10  เสียง  ไมอนุมตั ิ  ไมมี    
                                (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

นายอุดร.../ 
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    (นายอุดร  มูลดับ)    -  ครับ   เขาสูระเบียบวาระตอไปนะครับ  
     (ประธานสภา ฯ) 
  
   ระเบียบวาระท่ี 5.3  - การพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน   
 
   (นายอุดร  มูลดับ)     -  ครับ  สำหรับในระเบียบวาระนี้จะเปนการพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการ        
     (ประธานสภา ฯ)        ใหม รายละเอียดจะแตกตางไปจากระเบียบวาระที่เราไดพิจารณาเห็นชอบกันไปในระเบียบ  
                                 วาระการประชุมที่แลวนะครับ จะมีรายละเอียดอยู 3 โครงการ ดวยกัน เราก็จะเริ่มไปจาก 
                                 โครงการแรกเลยนะครับ 

   ระเบียบวาระท่ี 5.3.1 - โครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงคขององคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร       
 
   (นายอุดร  มูลดับ      -  ก็ขอเชิญทางเจาหนาที่ไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมนะครับ   เชิญครับ  หัวหนาสมชาย 
   (ประธานสภา ฯ) 

นายสมชาย  จันครา      -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกฯ ทานคณะผูบริหารทุกทานนะครับ สำหรับระเบียบ  
 (หัวหนาสำนักปลัด)         วาระนี้ก็จะเปนการพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน  การ 
                                 โอนงบประมาณครั้งนี้    เปนไปตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการโอน 
                                 งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2563   ขอ 27  การโอนงบประมาณ 
                                 รายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน    
                                 หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจของอนุมัติของสภาทองถิ่น  โครงการแรก 
                                 นะครับ  โครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงคขององคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  
                                 ตั้งจายไวงานกอสราง งบลุงทุน  ประเภทสิ่งสาธารณูปการ จำนวน  259,379 บาท  โดย  
                                 เหตุผลในการจัดทำโครงการนี้ก็เพ่ือตองการที่จะแกไขปรับปรุงในสวนของทางเวทีก็ทำการ 
                                 ตัดเวทีใหดานหนามีความกวางขี้นนะครับ เพราะตอนนี้มันคอนขางแคบนะครับ  เพราะวา 
                                 เราทำฝาลงมามันก็เลยทำใหหองประชุมตำ่ลงไปนะครบั  สวนตัวพื้นเวทีทานก็สามารถดูใน 
                                 ใบประมาณการชางไดนะครับ  เราก็จะทำแบบหินขัดนะครับ  อันนี้งานที่หนึ่งนะครับ  งาน 
                                 ที่สองก็จะเปนในสวนของงานติดตั้งผามานนะครบั  ก็จะติดตั้งทั้งทางดานซายและดานขวา   
                                 แลวก็จะติดตั้งในสวนของบนเวที  ก็ใหทานดูในรายละเอียดนะครับ  ตัวงบประมาณในสวน 
                                 ของงานปรับปรุงจะอยูที่จำนวน 58,000 บาท แตในสวนครภุัณฑผามานจะอยูที่ประมาณ 
                                 สองแสนกวาบาท ก็จะแบงเปน 2 สวน ดวยกันนะครับ ก็จะเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
                                 (ฉบับเพ่ิมเติม)  ครั้งที่ 1 นะครับ หนาที่  27  ก็จะมีอยูในแผนอยูแลว  สำหรับในสวนของ 
                                 การโอนลด เราจะโอนลดในสวนของงบประมาณ  2 ประเภท  นะครับ   อันที่ 1  ก็จะเปน 
                                 ในสวนของงานไฟฟาประปา ประเภทวัสดุไฟฟา เงินคงเหลือกอนโอนงบ  100,000 บาท  
                                 โอนลดครั้งนี้ 100,000 บาท รวมกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทรายจาย 
                                 เพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ รายการ คาจางเหมาบริการชวยปฏิบัติงานประจำ  เงินคงเหลือกอน 
                                 โอนงบประมาณจำนวน 216,000 บาท โอนลดครั้งนี้  195,379 รวมแลว ก็จะเปนยอด 
 

ตามโครงการ.../ 



๕ 
 

  

                            ตามโครงการที่เราขอตั้งจายเอาไว  ตามโครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงคขององคการ    
                            บริหารสวนตำบลโคกเพชร  ก็ขอเรียนใหทางสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณครบั 

   (นายอุดร  มูลดับ) - ครบั  ในการพิจารณาโอนตั้งจายเปนรายการใหมนั้น  ก็จะมีอยู  2 โครงการ นะครับ  เราก็จะ   
  (ประธานสภา ฯ)      ใหทานสมาชิก ฯ ไดพิจารณากันไปทีละโครงการนะครับ เพ่ือความถูกตอง และรวดเร็วนะครับ    
                            ซึ่งรายละเอียตามเอกสารที่ทางทานสมาชิก ฯ  ไดรับ  ก็ชัดเจนไปแลวนะครับ  ทานสมาชิก ฯ   
                            ทานใดมีขอสงสัยตรงไหนไหมครับเชิญครับ  คุณณฐัพงษ   

นายณัฐพงษ  ใจดี    - เรียนทานประธานสภา ฯ ทานคณะผูบริหาร และเพ่ือนสมาชิกฯ ทกุทาน นะครับ ผมมีขอสงสัย
(สมาชิกหมูที่ 10)      ในเรื่องของตัวเลขงบงบประมาณในใบประมาณการ  259,379  บาท แตตัวเลขระเบียบวาระ 
                           การประชุม ยอด 295,000 บาท คือยอดไมตรงกัน ผมก็เลยอยากใหทานไดชี้แจงรายละเอียด    
                           นิดนึงนะครับ ขอบคุณครบัทานประธานสภา ฯ 

  นายอุดร  มูลดับ    - เชิญครับ  ทานหัวหนาสมชาย 
  (ประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา  - เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ  ทานคณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ
(หัวหนาสำนักปลัด)     สำหรับรายละเอียดงบประมาณในใบขวาง  เปนตัวประมาณการยอดจะอยูที่  295,379 บาท   
                            แตในสวนของรายละเอียดในระบียบวาระการประชุม เปน 259,379 บาท ก็ขอแกไขใหยึดถือ   
                            ตามแบบใบขวางนะครับเปนตัวเลขท่ีถูกตองในสวนตัวเลขในระเบียบวาระการประชุมก็เปนการ    
                            พิมพผิดพลาดไปนะครับ  ก็ตองขออภัยดวย  ขอบคุณครบั 

นายอุดร  มูลดับ     -  ครับ ทานหัวหนาสมชายก็ไดชี้แจงรายละเอียดที่ตองแกไขใหทานสมาชิกฯ ทราบไปแลวนะครับ
(ประธานสภาฯ )        มีทานสมาชิก ฯ ทานใด มีขอสงสัยเพิ่มเติมไหมครับ (สักครู) ครับ  ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม 
                            เลยนะครับ ทานสมาชิก ฯ ทานใด   เห็นควรอนุมัติในการพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจาย 
                            เปนรายการใหม งบลงทุน  โครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงคขององคการบริหารสวน 
                            ตำบลโคกเพชร  งบประมาณ  295,379 บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ   

    มติที่ประชุม      - มติที่ประชุมอนุมัติเอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง  ไมอนุมตั ิ ไมมี  
                           (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)  เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

  นายอุดร  มูลดับ    - ครับ   เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปเลยนะครับ 
 (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 5.3.2 - การพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน  โครงการปรับปรุง                 
                             ซอมแซมที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  ตั้งจายไวงานกอสราง งบลุงทุน    
                             ประเภทสิ่งสาธารณูปการ จำนวน  306,241 บาท 

 นายอุดร  มูลดับ      -  ครับ ก็ขอเชิญทานหัวหนาสมชายชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระนี้ ใหทางทานสมาชิก ฯ 
  (ประธานสภาฯ)         ไดรบัทราบครับ   เชิญครับ 

 

นายสมชาย.../ 
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นายสมชาย  จันครา  - เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกฯ และทานผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ  ในสวนของ
(หัวหนาสำนักปลัด)      การพิจารณาโอนตั้งจายเปนรายการใหมโครงการที่ 2 ก็จะเปนการโครงการปรับปรุงซอมแซม 
                             ที่ทำการอบต.โคกเพชรตั้งจายไวงานกอสราง งบลุงทุน   ประเภทสิ่งสาธารณูปการ จำนวนเงิน   
                             306,241 บาท ก็สืบเนื่องจากตัวอาคารที่ทำการอบต.โคกเพชร ไดดำเนินการกอสรางมาเปน 
                             เวลานานแลวนะครับ  ดานบนของตัวอาคารก็มีการแตกราว  เวลาฝนตกลงมาก็จะมีการรั่วซึม 
                             นะครับ ฝาตาง ๆ ก็จะเสียหายไปดวยผูบริหารเองก็มีความตองการท่ีจะปรับปรุงซอมแซมก็จะ 
                             เปนการซอมแซมสวนของหลังคาแลวก็ในสวนของสำนักงานดวยรายละเอียดเราก็จะประมาณ 
                             ประมาณการไว  จำนวน  306,241 บาท ตามใบปร 4 ปร 5 นะครับก็ใหทางทานสมาชิก ฯ 
                             ไดพิจารณาไปดวย ก็จะแบงเปน 2 สวน นะครับ  สวนงานหลังคาก็จะใสรางน้ำเพื่อเบี่ยงน้ำให 
                             ลงไปทางเดียว เพื่อใหเกิดการระบายน้ำไดเร็ว   ก็จะทายากันซึมใหมดวยเพราะมีรอยแตกราว 
                             คอนขางเยอะ ดานลางเราก็จะมาปรับปรุงตรงหองคณะผูบริหารเนื่องมาจากคอนขางแคบก็จะ 
                             ทำการขยายหองออกมาใหกวางขึ้นแลวก็จะทำฝาดานบนใหมติดหลอดไฟเพ่ิมเขาไปดวย  แลว   
                             ก็จะมีการติดผามานใหคณะผูบริหารดวยนะครับ    ซึ่งจะใชงบประมาณอยูที่ 306,241 บาท    
                             ในสวนของรายละเอียดของการโอนงบประมาณนะครับ   ก็จะเปนการโอนลดมา  3  แผนงาน 
                             นะครับ โดยในสวนแรกก็จะเปนการโอนจากงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ประเภท 
                             เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  เงินคงเหลือกอนโอน 105,000 บาท  โอนลด 
                             ครั้งนี้  105,000 บาท ซึ่งในสวนตรงนี้เรายังไมมีเจาหนาที่ยายเขามาปฏิบัติหนาที่นะครับ  ก็ 
                             เลยยังไมมีความจำเปนตองใชเราก็เลยตองโอนออกมาใชกอน สวนที่ 2 จะเปนงานบริหารงาน 
                             คลัง ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ รายการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน 
                             ทรัพยสิน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได   เงินคงเหลือกอนโอนจำนวน  
                             175,000 บาท โอนลดในครั้งนี้  175,000  บาท  ตรงนี้เปนโครงการที่ดำเนินการแลว  แต 
                             งบยังคงเหลือ ซึ่งกองคลังไมใชแลวก็เลยโอนออกมา  ในสวนที่ 3 ก็จะเปนงานบริหารงานคลัง  
                             ประเภทเงินเดือน  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เงนิคงเหลือกอนโอน 485,217.12  
                             บาท โอนลดครั้งนี้  จำนวน 26,241  บาท  ซึ่งเปนตำแหนงที่วางที่ยังไมมใีครมาบรรจุ   รวม 
                             ยอดงบประมาณในการโอนก็จะเปน จำนวน 306,241 บาท  ทั้ง  3  แผนงาน  ก็ขอนำเรียน 
                             ใหทางสภา ฯ  ไดพิจารณาตอไปครับ   ขอบคุณครับ 

(นายอุดร  มูลดับ)   -   ครับ  ทานหัวหนาสมชายก็ไดชี้แจงรายละเอียดตาง ๆใหทางทานสมาชิกฯ  ไดรับทราบไปแลว   
 (ประธานสภาฯ)         เก่ียวกับการโอนตั้งจายเปนรายการใหม งบลงทุน โครงการปรับปรุงซอมแซมที่ทำการองคการ 
                             บริหารสวนตำบลโคกเพชร  มีทานสมาชิก ฯ ทานใด  มีขอสงสัยจะสอบถามไหมครับ (สักครู)   
                             ไมมนีะครับ ถาไมมีผมจะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ   

 (นายอุดร  มูลดับ)  -   ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นควรอนุมตัิการพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม      
    (ประธานสภาฯ)      ในงบลงทุน โครงการปรับปรุงซอมแซมท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  ตั้งจายไว 
                            งานกอสราง งบลุงทุน ประเภทสิ่งสาธารณปูการจำนวน 306,241 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 
 
 
 

มติที่ประชุม.../ 
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    มติที่ประชุม        -  มติที่ประชุมอนุมตัิเปนเอกฉันท  เห็นชอบ 10 เสียง   ไมอนุมัติ   ไมมี  
                             (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)  เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ   

ระเบียบวาระที่  6    -  เรื่องอื่น  ๆ   
 (นายอุดร  มูลดับ)    -  ครับ เชิญทานนายก ฯ ครับ           
  (ประธานสภา ฯ)     

นายสมชาย  จันครา  -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ คณะผูบริหาร  ทานผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ  
(หัวหนาสำนักปลัด)      สำหรับในระเบียบวาระนี้  ผมก็มีเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมในเรื่องของทางองคการบริหาร  
                             สวนตำบลโคกเพชร  ไดรับการประสานงานมาจากอำเภอขุขันธในเรื่องของแอปไทยดี (ThaID)  
                             ซี่งจะเปนการแสดงตัวตนออกมาเพ่ือเปนการยืนยันตัวตนท่ีสามารถนำไปใชในการลงทะเบียน  
                             การแสดงตัวตนหนวยงานภาครัฐและภาคสวนตางๆ แทนการใชบัตรประจำตัวประชาชน และ 
                             เอกสารทะเบียนบาน  ทานที่มีระบบสมารทโฟนก็สามารถโหลดมาใชกันไดนะครับ    ก็จะเปน 
                             ความสะดวกสบายเวลาที่เราไปติดตออำเภอ เราไมตองใชบัตรประชาชนนะครับสำหรับวิธีการ 
                             โหลดแอปไอดีก็จะมีขั้นตอนก็คือ  อานและกด “ยอมรับ” ขอตกลงและเงื่อนไขของการใชแอป 
                             ถายดานหนาของบัตรประจำตัวประชาชนและถายดานหลังของบัตรประจำตัวประชาชน  และ 
                             ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและยืนยันความถูกตองของขอมูล    ใชแอปพลิเคชัน ThaID    
                             ถายใบหนาของผูใช  (เซลฟ)  สรางรหัสผานแปดหลัก   หลังจากที่เราไดสรางรหัสผานแลวการ   
                             ลงทะเบียนการใชแอปพลิเคชันThaID ก็เสร็จสิ้นนะครับ   หากทานใดที่มีขอสงสัยหรือทำไมได 
                             ก็ติดตอไปยังสำนักปลัดไดเลยนะครับ ในสวนของสำนักปลัดก็ขอประชามสัมพันธใหทุกทานได 
                             รับทราบเพียงเทานี้นะครับ  ขอบคุณมากครับ 

   (นายอุดร  มูลดับ)    - ครับ   มีทานอื่นจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมไหมครับ เชิญทานสมาชิก ฯ  หมูที่ 5  ครับ         
   (ประธานสภา ฯ)     

(น.ส.รัชนีวรรณ แพงมา) -เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ  ทานคณะผูบริหารทกุทานนะครับ ดิฉันมีเรื่องที่จะ     
   (สมาชิกหมูที่ 5)        สอบถามในสวนของระเบียบวาระที่  5.2.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน   
                              หมูบาน หมูที่ 5 ซอยนพดล ที่ผานมานิดนึงนะคะ  ในสวนของราคากลางในแบบปร. 5 ในตัว 
                              ระยะความกวาง 3 เมตร กับ 4 เมตร  ยอดรวมเงินระยะความกวาง 3 เมตร ราคากลางอยูที่    
                              73,355.12 บาท  ระยะความกวาง 4 เมตร ยอดจริงจะอยูที่ 47,740.62 บาท รวมราคา 
                              ในแบบปร.5 จะเปนตัวเลข 65,041.82 บาท รวมราคาการดำเนินการ 138,396.00บาท    
                              แตยอดจริงคราว ๆ ประมาณ  121,075 บาท ไมแนใจวาพิมพผิดหรือรายละเอียดเปนยังไง 
                              ขอบคุณคะ 

 นายอุดร   มูลดับ      - ครับ ในสวนรายละเอียดตรงนี้  ผมก็ขออนุญาตใหทางกองชางไดชี้แจงรายละเอียดนะครับ 
  (ประธานสภาฯ)            

 

 

นายวัชรินทร.../ 



๘ 
 

  

นายวัชรินทร  จันทะวงษ  - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ    คณะผูบริหารทุกทานนะครับ  ตามโครงการที่
(นายชางโยธาชำนาญงาน)   มีการเปลี่ยนแปลงกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 5  บานระกา ซอย   
                                  นพดล จากเดิมกวาง 4 เมตร ยาว 63 เมตร   แบงเปน 2 ชวง คือชวงที่ 1 กวาง 3 เมตร  
                                  ยาว 38 เมตร  หนา  0.15 เมตร พ้ืนท่ี 114 ตารางเมตร คาตนทุนอยูที่   53,842.57  
                                  บาท  คูณ factor f จะอยูที่ 73,355.12 บาท  สวนตัวที่สองเปนปริมาณคอนกรีต กวาง     
                                  4 เมตร  ยาว 19 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ปริมาณพ้ืนที่ 76 ตารางเมตร คาตนทุนอยูที่   
                                  35,041.56 บาท คูณ factor f จะอยูที่ราคา 47,740.62 บาท   เราดูตัวสรุปขางหนา 
                                  นะครับ   ขางหนาตัวแรกจะเปนงานทางคาตนทุนอยูที่ 53,842.57 บาท คูณ  factor f   
                                  คาดำเนินการตัวเลขจะอยูที่ 73,355.12 บาท  ตัวที่สองตัวที่ตองแกไขนะครับ คาตนทุน 
                                  จะอยูที่  35,041.56  บาท  รวมกับคา factor f คาดำเนินการอยูที่ 47,470.62 บาท 
                                  รวมกันแลวยอดจะอยูที่ 121,095 บาท เงินตรงนี้จะเหลืออยูที่  17,300 บาท ก็ขอนำ 
                                  เรียนใหทางสภา ฯ ไดรับทราบ เพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ  

  นายอุดร   มูลดับ          - ครับ พอจะเขาใจหรือสอบถามเพ่ิมเติมไดนะครับ มีทานใดมีรายละเอียดเพ่ิมเติมไหมครับ 
   (ประธานสภาฯ) 

นายวีรศกัดิ์  พัฒนาอนุสรณ -เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกฯ  ทุกทานนะครับ  สำหรับในระเบียบวาระนี้ก็จะ 
(นายกอบต. โคกเพชร)        เปนเรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโนนสำราญนะครับ    ที่มีปญหาในเรื่องพ้ืนที่กันอยู   
                                   ในตอนนี ้ซึ่งตอนนี้ก็ใหผูรับเหมาชะลอการกอสรางออกไปกอนนะครับ จริงๆ มีขอพิพาท 
                                   กันมาตั้งแตป  2558  นะครับ ผมเองก็ใหไดไปเปนพยานใหการในชั้นศาล ซึ่งศาลก็ไดมี    
                                   คำพากษาตัดสินออกมาแลววา   ใหคูกรณีออกจากพ้ืนที่พิพาทแตเมื่อวานนี้ผมห็นวาทาง   
                                   ลูกสาวเขาไดนำหลักไมไปปกเอาไว มีการแจงความกับทางผูใหญบานดวย ผมเองก็เลยได 
                                   ลองไปคนตัวหมายเรียกคำสั่งศาล เพ่ือจะไดนำหมายเลขคดีไปขอคัดคำพิพากษาจากศาล   
                                   รวมทั้งสำนวนคดีเอามาไวเปนหลักฐานเอาไวยืนยันกับทางคูกรณ ี ก็รออีดนิดนึง  แตทั้งนี้ 
                                   จะใหเราไปยายที่จะดำเนินการก็คงไมไดนะครับ เพราะกอนหนานัดเราไดออกรังวัดขนาด 
                                   พื้นที่โครงการไวเรียบรอยหมดแลวนะครับ  เบื้องตนผมก็ขอแจงรายละเอียดเก่ียวกับการ 
                                   ดำเนินการโครงการนี้ไวเบื้องตนไวเพียงเทานี้กอนนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

    นายอุดร  มูลดับ         - ครับ   ทานนายกฯ  ก็ไดชี้แจงรายละเอียดใหทานสมาชิก ฯ    ไดทราบกันไปแลวนะครับ     
    (ประธานสภาฯ)            วาจริง ๆ แลว ศาลไดมีคำพิพากษาไปแลว แตเพื่อความชัดเจน เราจึงตองหารายละเอียด   
                                   หลักฐานมาคุยกับเขาใหเขาใจนะครับ   ครับ   มีทานสมาชิก ฯ  ทานใดเพิ่มเติมไหมครับ     
                                   (สักครู) คงไมมีแลวนะครับ ถาทานสมาชิกฯ ไมมีอะไรเพ่ิมเติมแลวผมก็ขอปดการประชุม   
                                   ไวเพียงเทานี้ครับ   ขอบคุณครับ 

                                -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
 
                                   (ลงชื่อ)                                            ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
 



๙ 
 

  

 
 
                               ( ลงชื่อ)            ผูตรวจสอบรายงานการประชุม    
                                                       (นายอุดร  มูลดับ) 
                                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
 


